

พระวณะของพระเจ้า (1)

คำนำ

มีหนังสือเล่มใดที่มีผู้เขียนนับสิบ มีผู้แปลนับร้อย มีบริษัทพิมพ์นับพันแห่ง และมีผู้อ่านนับล้าน ๆ คน คำตอบคือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่มีพระสัญญาของพระเจ้ามากกว่าพันประการ และมีคำตอบทุกอย่างพร้อมมูล เป็นหนังสือที่มีการแปลมากที่สุด มีผู้อ่านมากที่สุด และเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากที่สุด!

พระคัมภีร์ “ไฟ” (เยเรมีย์. ๒๓.๒๘)

พระวณะของพระเจ้าเป็นเหมือนไฟ !

๑) ไฟให้ความสว่าง : ในขณะที่ชีวิตของมนุษย์ตกอยู่ในความมืดมน พระคัมภีร์จะเป็นเหมือนไฟส่องทาง พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่เดินตามเราจะมีได้เดินอยู่ในความมืด” (ยอห์น.๘.๑๒)

๒) ไฟเผาผลาญ : ชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยความสกปรกและความผิดบาป ไฟแห่งพระวณะของพระเจ้าจะทำการเผาผลาญชำระให้ชีวิตมีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง

๓) ไฟให้พลังงาน : พระคัมภีร์ของพระเจ้าจะให้ความร้อนรน และฟื้นฟูจิตวิญญาณ

พระคัมภีร์ “อาหาร” (ยอห์น. ๖.๕๐)

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่ยังใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย”

อาหารฝ่ายร่างกายนั้นดีและให้คุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการ แต่หากรับประทานมากไปก็จะมีอันตรายทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคหลายอย่างก็ติดตามมา เช่น เบาหวาน ความดันสูงและโรคหัวใจ แต่อาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่มาจากพระเจ้านั้น “บริโภคนแล้วไม่ตาย” เพราะมาจากสวรรค์ (ยอห์น. ๖.๕๐) ยิ่งอ่านมากยิ่งดี!

ข้อคิด : อาหารฝ่ายจิตวิญญาณคือพระวณะของพระเจ้า ท่านรับประทานข้าววันละสามมื้อ (เป็นอย่างน้อย) แต่อ่านพระคัมภีร์ซึ่งเป็นอาหารมาจากสวรรค์วันละเท่าไร?

พระคัมภีร์ “น้ำนม” (๑ เปโตร. ๒.๒)

“เช่นเดียวกันทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยน้ำมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอด”

เด็กเกิดใหม่ต้องการอย่างน้อยสามอย่างคือ น้ำนม การหายใจและการออกกำลังกาย อาจารย์เปโตรได้เปรียบเทียบคริสเตียนแรกเริ่มเป็นเหมือนเด็กเกิดใหม่ มีความต้องการอย่างแรกคือ “น้ำนม” คริสเตียนต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า การหายใจฝ่ายวิญญาณคือการอธิษฐาน และการออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณคือการเป็นพยาน และออกไปรับใช้พระเจ้า

หนุนใจ : การเติบโตในชีวิตคริสเตียนไม่มีทางลัด แต่ขึ้นอยู่กับ การอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ การอธิษฐานทุก ๆ วัน และขยันหมั่นเพียรในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ และนำคนมาถึงความรอด

พระคัมภีร์ “ดาบ” (ฮีบรู. ๔.๑๒)

ผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้อธิบายถึงพระวจนะของพระเจ้าว่า

๑) **ไม่ตาย** – หนังสืออื่น ๆ ในโลกนี้นานไปก็เก่าและล้าสมัย คนก็เลิกอ่าน แต่พระคัมภีร์เล่มนี้มีอายุยืนยาวนานถึงกว่า ๒ พันปีแล้ว ทว่ายังทันสมัย ใช้ได้กับทุกสถานการณ์และใหม่อยู่เสมอ

๒) **ทรงพลาญภาพ** – พระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิต จากคนชั่วให้เป็นคนดี จากคนบาปหนาอธรรมให้เป็นคนบริสุทธิ์ผู้ศรัทธา จากคนที่ขี้เมาหยาบและกักขฬะให้เป็นคนที่รักครอบครัว รักพระเจ้า เอาใจใส่คริสตจักรและรับใช้พระเยซูคริสต์

๓) **มีความคม** – “คมยิ่งกว่าดาบสองคมใด ๆ” แทงทะลุเข้าไปถึงส่วนลึกของจิตใจและจิตวิญญาณ เผยตีแผ่ออกมา ไม่มีสิ่งใดในชีวิตของมนุษย์จะซ่อนเร้นจากพระวจนะของพระเจ้าได้ คมแรกใช้ตรวจสอบชีวิตของตนเอง ส่วนคมที่สองใช้ต่อสู้และทำลายอำนาจของมารซาตาน

สรุป

ไม่มีใครผิดหวังเพราะอ่านพระคัมภีร์ แต่ผิดหวังเพราะไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้าช่วยให้เราเดินในหนทางที่ถูกต้อง ไม่พลาดไปจากพระพรของพระองค์ พระคัมภีร์จะป้องกันมิให้คนของพระเจ้าพลาดล้มลงในความผิดบาป ซึ่งเป็นกับดักของมารซาตาน

พระวณะให้ความกระจ่างชัดในเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้า ถ้าท่านปรารถนาความสำเร็จฝ่าย
จิตวิญญาณ และมีชีวิตครบถ้วนบริบูรณ์ จงอ่านพระคัมภีร์เถิด.